

Số 558 /TTYT-LCK

Hương Thủy, ngày 01 tháng 6 năm 2022

(Trả lời phản ánh của công dân trên Huế – S  
về việc triển khai uống Vitamin A cho trẻ)

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế

Nhận được chỉ đạo từ Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu TTYT Hương Thủy trả lời phản ánh của công dân trên Huế - S ngày 01/6/2022 về việc tổ chức triển khai uống Vitamin A cho trẻ tại Trạm Y tế phường Phú Bài với nội dung như sau: “*Hôm nay, ngày 1/6/2022 tôi cho con tôi ra Trạm Y tế phường Phú Bài để uống vitamin A. Con tôi sinh ngày 01/12/2018 (3 tuổi rưỡi) nhưng nhân viên ở trạm nói 3 tuổi rưỡi hết uống rồi, kêu tôi cho con qua kiểm tra cân nặng thôi. Nhưng theo tôi tìm hiểu thì hằng năm trẻ dưới 5 tuổi vẫn được bổ sung vitamin theo định kỳ 1 năm 2 lần. Vậy cho tôi hỏi nhân viên ở trạm nói con tôi quá tuổi uống rồi là đúng hay sai và con tôi có cần phải uống bổ sung tiếp tục vitamin A cho đến khi bé đủ 5 tuổi không ạ. Mong nhận được phản hồi sớm và cảm ơn đã đọc phản hồi này*”, TTYT thị xã Hương Thủy xin phản hồi như sau:

- Thực hiện công văn số 1760/SYT-NVY ngày 06/5/2022 của Sở Y tế và công văn số 370/KSBT ngày 09/5/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về việc “Tổ chức cho trẻ uống bổ sung vitamin A liều cao phối hợp cân, đo chiều cao trẻ em dưới 5 tuổi đợt I năm 2022”. Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy đã tổ chức chiến dịch uống vitamin A đối với các nhóm trẻ sau:

+ Uống theo đợt chiến dịch, mỗi năm 2 đợt cho trẻ từ 6 – 36 tháng tuổi  
+ Trẻ dưới 5 tuổi bị mắc các bệnh có nguy cơ thiếu vitamin A ( Sởi, tiêu chảy kéo dài, nhiễm khuẩn hô hấp, suy dinh dưỡng nặng)

- Như vậy, ở trường hợp phản ánh của công dân ở trên thuộc nhóm trẻ dưới 5 tuổi. Nếu cháu có các bệnh có nguy cơ thiếu vitamin A thì sẽ được cho uống liều vitamin A bổ sung; Trường hợp cháu không có các bệnh có nguy cơ thiếu vitamin A thì không nằm trong đối tượng uống vitamin A.

- Tuy nhiên, nhân viên Trạm Y tế chưa hỏi kỹ và giải thích chi tiết, cụ thể đến người nhà đưa cháu đi uống vitamin A nên người nhà chưa hiểu rõ lý do cháu không được uống vitamin A đợt này.

Trước sự việc trên, TTYT Hương Thủy xin chân thành cảm ơn ý kiến góp ý từ công dân trên địa bàn thị xã Hương Thủy và sẽ có chỉ đạo kịp thời đến các Trạm Y tế; rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng tốt hơn.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Sở Y tế (Đề BC);
- Lưu: VT, KSBT-ATTP.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Vỹ**

